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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เ 
ขาวจากหนังสือพิมพมติชน      ฉบบัประจําวันพฤหสับดีที ่ 3  เดอืนกรกฎาคม  พ.ศ.2551      หนา  22 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กับ...แนวทางปองกันและแกปญหา"เด็กแอลดี" 
 
"สพฐ.ไดรับงบฯมากวา 100 ลานบาท สวนแรกนําไปใชในการคัดกรองและชวยเหลือเด็กแอลดี อีกสวน
นําไปใชแกปญหา เด็กอานไมออกเขียนไมไดในระดับช้ันประถมศึกษาตอนตน ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเพราะสาเหตุ
จากแอลดี" 

 

หมายเหตุ - ชวงเวลานี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กําลังใหความสําคัญกับการแกปญหา
กลุมเด็กนักเรยีนที่มีปญหาทางการเรียนรู (LD : Learning Disabilities) 
หรือที่เรียกวา "เด็กแอลดี" ซึ่งมีการสํารวจเบื้องตนพบมีจํานวนหลัก
แสนคนทั่วประเทศ "มติชน" จึงไดสัมภาษณคุณหญิงกษมา วรวรรณ 
ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพฐ.) ถึง
แนวทางปองกันและแกไขปญหาเด็กแอลดี 

 

"ปญหาเรื่องเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูนี้ ทาง สพฐ.ไดมีนโยบายตอเนื่องมา 2 ปแลว โดยเราเปน

หนวยงานที่เปดประเด็นเรื่องนี้ จนถึงขณะนี้มีโรงเรียนจํานวน 5,000 กวาแหงที่ผานการอบรมเรื่องการวินิจฉัยเด็กแอลดี 

รวมทั้งการอบรมเพื่อแกปญหาเด็กแอลดีดวย คิดวาในปหนานาจะจัดอบรมไดครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ทาง สพฐ.มี

งบประมาณที่ตั้งไวจํานวน 100 กวาลานบาท เพื่อการณนี้โดยเฉพาะ โดยแกปญหาทั้งเด็กที่มีปญหาเรื่องเรียนออน และ

เด็กที่คาดวาจะเปนแอลดี เพราะเราพบวาถาอยากแกปญหาเรื่องคุณภาพนักเรียน ก็ตองใหความสําคัญกับเด็กที่เรียน

ออนและเด็กที่ยากไร ดอยโอกาส ไมใชสนับสนุนเฉพาะเด็กที่เรียนเกงอยางเดียว เพราะการสนับสนุนเด็กที่เรียนเกงอยาง

เดียวจะไมสามารถยกระดับคุณภาพของประเทศได 

 

"ดิฉันอยากวิงวอนมหาวิทยาลัยตางๆ ไดใหความสําคัญในเรื่องงานวิจัยเรื่องเด็กแอลดี เพราะเมื่อเราทําเรื่องเด็กแอลดีไป

แลวคนพบวายังมีหลายเรื่องที่งานวิจัยของเรายังไปไมถึง แมกระทั่งเรื่องการวัดไอคิวก็ยังมีหลายทฤษฎีมาก และหลาย

มหาวิทยาลัยก็มาประสานงานขอใหทางสพฐ.สนับสนุนเงินเพื่อทํางานวิจัยเรื่องนี้ แตเงินที่ขอการสนับสนุนนั้น เปน

จํานวนที่สูงมาก ซึ่งเกินกําลังของหนวยปฏิบัติอยาง สพฐ.ที่จะสนับสนุนได 
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"งบประมาณที่ใชในการแกปญหาเด็กแอลดีนั้น สพฐ.ไดรับงบฯมาจํานวนกวา 100 ลานบาท โดยแบงใชเปน 2 สวน สวน

แรกนําไปใชในการคัดกรองและชวยเหลือดูแลเด็กแอลดี และอีกสวนนําไปใชแกปญหาเด็กอานไมออกเขียนไมไดใน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน ซึ่งสวนหนึ่งก็เปนเพราะสาเหตุจากแอลดี แตอีกสวนหนึ่งก็อาจจะมาจากปญหาที่เด็กมา

จากครอบครัวที่ไมไดพูดภาษาไทยเปนภาษาแม หรือมีภาระในครอบครัวจนทําใหเด็กไมสามารถมาโรงเรียนไดอยาง

สมํ่าเสมอ หรือกรณีจากเด็กเจ็บปวย เปนตน สพฐ.ก็นําเงินกอนดังกลาวมาดําเนินการแกปญหาเหลานี้ 

 

"ทั้งนี้ จากการสํารวจโรงเรียนกวา 5,000 แหงทั่วประเทศ สพฐ.พบวามีเด็กแอลดีหลักแสนคน โดยเฉลี่ยแตละโรงเรียน

พบวามีเด็กแอลดีอยูประมาณ 5% แมแตโรงเรียนชั้นนําหลายแหงก็มีเด็กแอลดีอยูดวย 5% และบางโรงเรียนพบวามี

จํานวนมากถึง 12% ก็มี แตอยางไรก็ตาม ทาง สพฐ.ก็ไมอยากจะยืนยันวาเปนเด็กแอลดีแทๆ เพราะบางครั้งอาจเปนเด็ก

ที่เรียนออนอันสืบเนื่องมาจากภาวะทุพโภชนาการ หรือการไมไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่กระตุนพัฒนาการในวัยเยาว 

ขณะเดียวกันครูเองบางครั้งก็ยังไมสามารถจําแนกสาเหตุที่แทจริงไดวาเปนแอลดี หรือเปนส่ิงที่เกิดมาจากสภาพการเลี้ยง

ดู แตเราก็พยายามที่จะหาทางชวยเหลือและดูแล ซึ่งยังตองอาศัยหนวยงานเฉพาะทางเขามาชวยเสริมเติมเต็มในเรื่องนี้ 

 

"การปองกันปญหาเด็กแอลดีนั้น จริงๆ แลว สพฐ.ก็ใหความสําคัญกับการศึกษาของผูปกครอง โดยใหผูปกครองสามารถ

กระตุนหรือจัดพัฒนาการใหเหมาะสมสําหรับบุตรหลาน รวมทั้งขอความรวมมือจากชุมชนไดชวยดูแลเด็กยากไรที่ขาด

การเลี้ยงดูที่เหมาะสม ก็นาจะทําใหปญหาเด็กแอลดีซึ่งบางครั้งเรียกวาเด็กแอลดีเทียมลดจํานวนนอยลงได ทั้งนี้ หากมี

หนวยงานใหการสนับสนุนงานทางวิชาการ สพฐ.ก็พรอมรับ เพราะ สพฐ.ไมสามารถพัฒนา Know How เร่ืองนี้ได ตอง

อาศัยจากที่อื่น ซึ่งถาหนวยงานใดใหมาโดยไมตองเสียคาใชจายสูง ทาง สพฐ.ก็ยินดี อยางในกรณีงานวิจัยของอาจารย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็มีการประสานงานกันอยู และ สพฐ.ก็ไดวิทยากรที่เปนอาจารย มศว มาชวย

พอสมควร" 
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